



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p>แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ในตำแหน่งอธิบดี และ รองปลัด สธ. ตามที่กรม.ได้อนุมัติก่อนหน้านี้</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์ประชาไท	<p>ค้ำรางวัล พ.ร.บ.สสส.</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ชสช.) นำตัวแทนเครือข่ายสุขภาพ 4 ภาค และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.คลัง คัดค้านการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ลดความเข้มแข็งของภาคประชาชน และเป็นการรวบอำนาจ การบริหารกองทุน โดยเรียกร้อง 1.ให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะมีการ จำกัดเพดานวงเงิน เกิดการรวบอำนาจไว้ที่ ก.การคลัง 2.การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ 3.ให้ยุติการอ้างว่าการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. เป็นบัญชานายกรัฐมนตรี</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ที่มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเข้ามาตรวจสอบ การทำงานของ สสส. ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนไปแล้ว 19 ฉบับ ขณะที่ป.ท.ได้ประเมินองค์กรของ รัฐเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน องค์กร สสส.มีผลคะแนนสูงถึง 81.41 คะแนน</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ thaigov เว็บไซต์ mthai</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ สปริงส์นิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของ รัฐบาลในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ไขปัญหาระบาดใน จ.ยะลา ว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากรพ.และอสม. เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว คิดว่าควบคุมสถานการณ์ได้ และในวันที่ 19 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ จะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันให้รัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ ได้ประสานกับสธ. และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา รมรณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ ส่วนกรณีชาวมุสลิมบางส่วนต่อต้านการ ฉีดวัคซีนในเด็กนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีได้รับรองแล้วว่า การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสามารถทำได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รมว.สธ.ได้กำชับให้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ โรคหัด ซึ่งตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ต.ค. 2561 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยรวม 429 ราย สูงสุดคือ ยะลา 282 ราย เสียชีวิต 5 ราย รองลงมา ปัตตานี 61 ราย และนราธิวาส 52 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีภูมิคุ้มกันและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ได้สั่งการให้สสจ.ยะลาเปิดศูนย์ EOC เพื่อควบคุมการ ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน ร่วมกับสคร.ที่ 12 ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเหลือวัน ละ 9 คน ส่วนวัคซีนป้องกันโรคหัดมีเพียงพอ นอกจากนี้ ได้ให้ทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ผนึกกำลังป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยให้เจ้าหน้าที่รพ. รพ.สต. และอสม. ค้นหาเด็กมีอาการสงสัยโรคหัด ติดตามฉีดวัคซีนเด็ก กลุ่มเป้าหมายให้ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน และให้นำเด็กมารับการฉีด วัคซีนโดยด่วนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 สงขลา เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคหัด ย้ำ ผู้ปกครองนำบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ และยืนยันว่า วัคซีนโรคหัดที่ใช้ในประเทศไทยเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบมาจากหมู เป็นวัคซีนที่มีการใช้กันทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศมุสลิม ขณะนี้ สสจ.ยะลาได้ตั้ง EOC พร้อมทั้งควบคุมการระบาดของโรคหัดใน จ.ยะลา ด้วยมาตรการ 323 “หาให้ครบ ฉีดให้ทัน” โดยลงพื้นที่เชิงรุก ดำเนินการวินิจฉัยโรคให้เร็ว แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ทราบภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อสอบสวนโรค หาผู้สัมผัสโรคให้ครบ ภายใน 2 วัน และดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้สัมผัสโรคภายใน 3 วัน โดยสคร.ที่ 12 สงขลา ได้ให้ข้อเสนอแนะทาง วิชาการและสนับสนุนวัคซีนโรคหัดแก่พื้นที่แล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Thai PBS	-เสนอข่าว ทีวีพ.สต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นำลูกหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง น.ส.สุไลลา ดะแซสาเมาะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.อัยเยอร์เวง ระบุว่าชาวบ้านบางส่วนมีปัญหาในการเดินทางเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทั้งหมด
ไทยโพสต์ ช่อง 3 เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน ข่าวเวิร์คพอยท์ ผู้จัดการออนไลน์	เด็กกริ่งแก้ง -เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเด็กกริ่งแก้งกันในโรงเรียน ว่า เป็นสถานการณ์ที่พบมาตลอด ปัจจุบันมีการรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ยิ่งทำให้เกิดการเลียนแบบสร้างความรุนแรงมากขึ้นอีก สาเหตุของการรณรงค์พบว่ามีความหลากหลาย ทั้งจากตัวเด็กมีความก้าวร้าว ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมีความเจ็บป่วย เช่น สมาธิสั้น ซึมเศร้า หรือความตึกคะนอง แต่สาเหตุอันดับต้น ๆ คือการเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่งพบว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงมาก่อน มีโอกาสมากที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กกริ่งแก้ง ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ต้องได้รับการดูแลทั้งจากครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อน ๆ หากดูแลไม่ได้ ต้องส่งไปรับการดูแลปรับพฤติกรรมโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ	บุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า “ลาชาตควันยาสูบ” และแอดมินเพจ “บุหรีไฟฟ้า คืออะไร” เตรียมยื่นผลวิจัยจากทั่วโลกที่ระบุว่าบุหรีไฟฟ้ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี ใ้แก่. พาณิชย์ประกอบพิจารณายกเลิกการแบนบุหรีไฟฟ้า โดยการควบคุมบุหรีไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับทุกฝ่าย ผู้สูบบุหรีจะได้มีแนวทางในการลดอันตราย ผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ต้องถูกจับดำเนินคดี และหากมีการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างเหมาะสม จะช่วยให้รัฐบาลได้เงินภาษีจากสินค้ายาสูบมากขึ้น -เสนอข่าว ผศ.ดร.อุ๋นกัง แซ่ลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแนวโน้มที่รัฐบาลอาจจะออกมาตรการจัดเก็บภาษีจากบุหรีไฟฟ้า เพื่อควบคุมให้อยู่ในระบบ ว่า ต้องดูว่าเป้าหมายการเก็บภาษีบุหรีไฟฟ้าของรัฐบาล หากต้องการได้เงินภาษีเพิ่มขึ้น การเก็บภาษีสูงเกินไปอาจทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้ของเถื่อนหนีภาษี หากต้องการเป้าหมายด้านสุขภาพ การจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพควรเป็นไปตามระดับความอันตรายของผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม จูงใจให้ผู้สูบบุหรีเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า บางกอกทูเดย์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก M2F ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีทุกช่อง มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์mthai ผู้จัดการออนไลน์	ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ว่า นายกฯ ได้ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องอัตรา ค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการ และมอบหมายก.เกษตรฯ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปก่อนเสนอเข้าครม.พิจารณาอีกครั้ง ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ ยืนยันว่า จะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากกฎหมายฉบับนี้ กำลังหาทางยกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเมื่อมีการขึ้นทะเบียน คนที่เลี้ยงจำนวนมากจะย้งนำไปทิ้ง ทางที่ดีตอนนี้ต้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนและทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขแมวให้ได้มากที่สุด -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ระบุว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.ย. 2561 มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 16 ราย จาก 14 จังหวัด เป็นสัตว์นำโรคจากสุนัข 15 ราย และแมว 1 ราย ซึ่งเป็นสัตว์มีเจ้าของถึง 60% โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมากกว่า 90% ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งถูกสุนัขที่ตนเองเลี้ยง กัด ข่วน และคิดว่าไม่เป็นไรทำให้ไม่เข้ารับการรักษา
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ newtv.co.th เว็บไซต์ bangkokbiznews.com เว็บไซต์ tnamcot.com	วันโรค -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันโรค ยังคงเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย และองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาวันโรค สำนักวันโรคได้จัดทำโครงการคืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคนปลอดภัยจากวันโรค โดยร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เร่งค้นหาผู้ป่วยวันโรคในเรือนจำทั่วประเทศ โดยผลการเอกซเรย์ผู้ต้องขังทุกราย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ เนชั่น	
มติชน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอบทความ โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ระบุว่า กัญชาเป็นสารเสพติดที่สร้างปัญหาสุขภาพไม่มากเมื่อเทียบกับสารเสพติดอื่น ๆ ประเทศไทยมีข้อเสนอจากการประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ จัดโดยองค์การเภสัชกรรมและภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 2561 ให้เร่งรัดแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เพื่อสามารถใช้กัญชาในการบำบัดรักษา ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน สร้างมาตรการด้านการเกษตร การวิจัย การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการป้องกันนำไปใช้ผิดประเภท</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ รายงานพิเศษ ไทยแลนด์ 4.0	<p>ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี</p> <p>- เสนอรายงานพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ร่วมเปิดตัวย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (YOTHI MEDICAL INNOVATION DISTRICT : YMID) โดย รมว.สธ. กล่าวว่า ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี คือบริเวณโดยรอบย่านโยธีและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรพ.หลายแห่ง ทั้งรพ.ในสังกัดสธ. ก.กมลโหม และก.ศึกษาธิการ และยังเป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สามารถตอบสนองการให้บริการทางการแพทย์และรองรับปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้จำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะจัดตั้งให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการบูรณาการและดึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงานด้านการแพทย์มาพัฒนาให้เกิดเป็นย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า สร้างนวัตกรรม ต่อยอดจนสร้างเครือข่ายองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ THAILAND 4.0</p>
สำนักข่าวไทยทีวีช่อง NBT	<p>ออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับ บ.พศกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้องค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์ในการออกแบบสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชาย ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีโอกาสเสี่ยงเกิดกระดูกหัก กระดูกพรุน และพบว่า ยังมีสถิติเกิดกระดูกหักซ้ำในผู้สูงอายุ ถึงร้อยละ 10 ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ความรู้เพื่อใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ได้เตรียมปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในแผนกออโรโธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่ผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตปลอดภัย ป้องกันหกล้ม และสามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านของตนเอง</p>
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>มะเร็งช่องปาก</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2558 พบมะเร็งช่องปากมากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 95 ของมะเร็งช่องปากที่พบเป็นที่มีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 90 ปัจจัยเสี่ยง คือ การสูบบุหรี่รวมถึงยาเส้น ดื่มเหล้า เคี้ยวหมาก ติดเชื้อไวรัส HPV กินผักและผลไม้ไม่พอ บริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นต้น กรมฯ จึงร่วมมือกับสสส.จัดโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ เพื่อสนับสนุนให้มีคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ ในรพ.สังกัดสธ. ให้คำแนะนำนำเลิกบุหรี่และตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก</p>
เว็บไซต์ แนวนหน้า เว็บไซต์ ข่าวสด เว็บไซต์ ผู้จัดการ เว็บไซต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>อุบัติเหตุจากประทัด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ ธานีเดช ผอ.รพ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัดเข้ามารักษาตัวแล้ว 1 ราย อายุ 11 ปี ถูกส่งตัวมาจาก อ.บ้านดุง ถือเป็นรายแรกของปี โดยเด็กได้ซื้อประทัดมาแกะเอาดินปืนไปใส่รวมกันในประทัดลูกบอล แล้วให้เพื่อจุดไฟ จนระเบิดใส่มือ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเล่นประทัดเกินควร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่น เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ผู้จัดการ Sanook.com</p>	<p>คล้ายกรรมความงามเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุหญิงวัย 72 ปี เสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง ย่านทาวน์อินทาวน์ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายได้เข้ารับการรักษาหัตถการบริเวณใบหน้า แพทย์ได้ฉีดยาชาเพื่อทำการร้อยไหม แต่ผู้ตายแพ้ยาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวเจ้าของคลินิก และแพทย์ผู้ร้อยไหมเข้าให้ปากคำ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>อาการหมดสติ</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ. อัจฉริยะ แพ่งมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณี นายนิวัฒน์ สุโรชิตเกรียงไกร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง หมดสติขณะร่วมรายการของสถานีไทยพีบีเอส และเสียชีวิตที่ รพ. ว่า อาการที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากภาวะหัวใจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็ว ถ้ารุนแรงหรือเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ จะเกิดขึ้นเฉียบพลัน ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองขาดเลือด เกิดอาการหมดสติ ดังนั้น เมื่อพบคนหมดสติให้ประเมินด้วยการปลุกเรียกและดูการหายใจ หากหมดสติไม่หายใจ ให้โทรสายด่วน 1669</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ matichon.co.th</p>	<p>ความก้าวหน้าการผลิตวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า วาระแห่งชาติด้านวัคซีนของประเทศไทย เดินหน้าด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการหลัก ประกอบด้วยการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ การพัฒนาบุคลากร การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นมาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนจำเป็น โดยมีระยะดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2554 - 2563) ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 8 หน่วยงานโดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้ประสานติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ โดยโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับกระบวนการผลิตวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติการก่อนถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมของโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดเซลล์สัตว์และวัคซีนชนิดแบคทีเรีย เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICS จากอย.ในปี 2562</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>อาหารเจ</p> <p>-เสนอข่าว นางกมลรัตน์ อวัยะวานนท์ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลนครสมุทรสาคร ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ มีลักษณะคล้ายแผ่นยาง ซึ่งชาวบ้านสงสัยว่าไม่ได้ทำจากถั่วหรือแป้ง เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างถุงใส่อาหารไปตรวจสอบแหล่งผลิตที่ติดข้างถุง พร้อมกับจะส่งตัวอย่างวัตถุดิบดังกล่าวไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบว่าวัตถุดิบดังกล่าวทำมาจากอะไร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สารเคมีรั่วในทะเล</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เปิดเผยนกที่มีสารเมทิลเมทาครีเอท รั่วไหลออกจากเรือสินค้ากลางทะเล ว่า สารเมทิลเมทาครีเอทรั่วไหลขณะกำลังขนถ่ายผ่านสายท่อนลงในเรือสินค้าที่เทียบท่าอยู่ห่างท่าเรือ 1.5 กม. โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการบนเรือที่ได้รับกลิ่นสารเคมี จึงประสานไปทางบ. พีทีที แทงค์เทอร์มินอล จำกัด ให้หยุดการขนถ่ายสารเคมีทันที พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่และประสานทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองร่วมเข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ สารดังกล่าว หากสูดดมเข้าไปจะทำลายระบบประสาทของมนุษย์ ทำให้รู้สึกแสบและมีอาการเวียนศีรษะ รวมถึงการผ่อของเนื้อเยื่อในโพรงจมูก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch